



ที่ ศธ 04114/ว 1๒๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

๒๖ พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสานราชการระดับอำเภอและท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ๕๒ /2558

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2558

จำนวน 1 ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ดูแล รับผิดชอบประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอ และท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มอำนาจการ

โทร 042-611532

โทรสาร 042-613040



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ที่ ๑๑๖ /๒๕๕๘

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอ และท้องถิ่น

.....

เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด
การประสานราชการระหว่างหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ที่ ๔๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. นายธนัทพงศ์ รัตนพิริวโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบ และกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองมุกดาหาร คนที่ ๑

๒. นายทวี ทะนอก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ เป็นผู้แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของอำเภอเมืองมุกดาหาร คนที่ ๒

๓. นายเจริญ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีคำบก กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน์ เป็นผู้แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของอำเภอคำชะอี

๔. นายณรงค์ โล่ห์คำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่มกษัยพัฒนา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนิคมคำสร้อย

๕. นายสุริยะ ใจวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา เป็นผู้แทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอดอนตาล

๖. นายจรณเดช บุปผาชาติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง กลุ่มพัฒนา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอดงหลวง

๗. นายประมวล ตรูวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยใหญ่ เป็นผู้แทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอห้วยใหญ่

๘. นายมนตรี ลาดนาเลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีรังศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอหนองสูง

ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานและเป็นที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร